

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการที่ 1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในจำนวน 168,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จากการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการซื้อตั๋วแลกเงินในจำนวน 84,000,000 บาทจากบริษัท อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ETP”) เนื่องจาก ETP อยู่ระหว่างการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินและมีความจำเป็นต้องใช้เงินระยะสั้นเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวัตต์เป็นเวลา 4 วัน ETP จึงขอความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ในจำนวน 84,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่บริษัท นำมาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เป็นเงินที่บริษัท เตรียมไว้สำหรับการลงทุนในโครงการขายจอ LED ซึ่งมีระยะการชำระเงินตามงวดงานที่ถึงกำหนดชำระภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ถือเป็นการบริหารเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 - ร้อยละ 0.4 ต่อปี) และมากกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท (ต้นทุนทางการเงินของหุ้นกู้ของบริษัท อยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี) โดยบริษัท ได้รับผลตอบแทนจากการเข้าทำรายการดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัท ที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ETP ยังคงประสบข้อขัดข้องในการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ETP จึงได้ขอชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงินดังกล่าวโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทถึงกำหนดเมื่อทวงถามในจำนวน 84,000,000 บาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปีให้แก่บริษัท โดยในเวลาต่อมา ETP ได้ชำระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่บริษัท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท” หรือ “รายการที่ 1”)

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ ETP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมูลค่าของรายการในคราวที่มีการอนุมัติรายการมีจำนวนรวมเท่ากับ 168.10 ล้านบาท (ซึ่งประกอบไปด้วยมูลค่าของตั๋วแลกเงินจำนวน 84,000,000 บาท มูลค่าของตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 84,000,000 บาท และมูลค่าดอกเบี้ยจำนวน 95,690.95 บาท) หรืออยู่ที่ร้อยละ 4.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,793.20 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น กล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท แก่ ETP ในจำนวน 50,000,000 บาทเพื่อนำไปชำระค่าลงทุนโครงการพลังงานลมในประเทศเวียดนามซึ่งมีมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,764.07 ล้านบาท ทำให้มูลค่ารวมของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 5.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของ

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จำนวน 168,000,000 บาท ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการดังกล่าวโดยมิได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมิได้ดำเนินการตามหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดเนื่องจากบริษัทฯ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการคำนวณมูลค่าของรายการ อนึ่ง ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้แจ้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ความเห็นในประเด็นกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ตรวจสอบและพบว่าการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาทไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาและมีความเห็นเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทฯ จึงสมควรนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการให้สัตยาบันแก่การเข้าทำรายการดังกล่าวด้วย

รายการที่ 2 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ โดยมีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3.2 (“รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท” หรือ “รายการที่ 2”)

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 6.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่

ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

รายการที่ 3 การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ โดยมีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3.3 (“รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท” หรือ “รายการที่ 3”)

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 0.45 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

รายการที่ 1 – บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการไปแล้วในปี 2564 และ ETP ได้ชำระคืนหนี้ให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งจำนวน ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามข้อ 3.1

รายการที่ 2 – บริษัทฯ จะสามารถเข้าทำรายการภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยการเข้าทำรายการและมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินทุนของ EP และความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ในขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามข้อ 3.2

รายการที่ 3 – บริษัทฯ จะสามารถเข้าทำรายการภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยการเข้าทำรายการและมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ และความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EP ในขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามข้อ 3.3

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

รายการที่ 1 – บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ ETP เป็นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

รายการที่ 2 – บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ EP เป็นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

รายการที่ 3 – บริษัทฯ เป็นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และ EP เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ETP เป็นบริษัทย่อยของ EP โดย EP ถือหุ้นใน ETP ร้อยละ 81.40 ของทุนชำระแล้วของ ETP

EP เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน EP ร้อยละ 39.61 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ EP นอกจากนี้ นายยุทธ ชินสุภักฎ ซึ่งเป็นการรวมการของบริษัทฯ (และเป็นบิดาของนายฉาย บุณนาค กรรมการของ บริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน EP โดยถือหุ้นใน EP ร้อยละ 14.17 ของทุนชำระแล้วของ EP

3. ลักษณะทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 รายการที่ 1

รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท มีดังนี้

ผู้ลงทุน: บริษัทฯ

ผู้ออกตราสารหนี้: ETP

ประเภทของตราสารหนี้: ตั๋วแลกเงินจำนวน 1 ฉบับ และตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 1 ฉบับ

มูลค่าตราสารหนี้: ตั๋วแลกเงินจำนวน 84,000,000 บาท และตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 84,000,000 บาท
รวมเป็นจำนวน 168,000,000 บาท

วันที่ออกตราสารหนี้: ตั๋วแลกเงินลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564

วันที่ถึงกำหนด: ตั๋วแลกเงินถึงกำหนดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดเมื่อทวงถาม

อายุของตราสารหนี้:	4 วันสำหรับตั๋วแลกเงิน และ 6 วันสำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (เนื่องจาก ETP ชำระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัท ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564)
อัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทน:	อัตราคิดลดร้อยละ 7.0 ต่อปีสำหรับตั๋วแลกเงิน และดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปีสำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน คำนวณจากฐานจำนวน 365 วันต่อปี
หลักประกัน:	เช็คส่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 84,000,000 บาท ส่งมอบให้แก่บริษัท
หลักประกันอื่น ๆ:	ไม่มี
ข้อจำกัด/เงื่อนไขอื่น ๆ:	ไม่มี

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ ETP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการในคราวที่มีการอนุมัติรายการมีจำนวนรวมเท่ากับ 168.10 ล้านบาท (ซึ่งประกอบไปด้วยมูลค่าของตั๋วแลกเงินจำนวน 84,000,000 บาท มูลค่าของตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 84,000,000 บาท และมูลค่าดอกเบี้ยจำนวน 95,690.95 บาท) หรืออยู่ที่ร้อยละ 4.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,793.20 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น กล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ แก่ ETP ในจำนวน 50,000,000 บาทเพื่อนำไปชำระค่าลงทุนโครงการพลังงานลมในประเทศเวียดนามซึ่งมีมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,764.07 ล้านบาท ทำให้มูลค่ารวมของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 5.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการดังกล่าวโดยมิได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมิได้ดำเนินการตามหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดเนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการคำนวณมูลค่าของรายการ อนึ่ง ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ความเห็นในประเด็นกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ตรวจสอบและพบว่า การเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน

168,000,000 บาทไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาและมีความเห็นเพื่อให้บริษัท ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทฯ จึงสมควรนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการให้สัตยาบันแก่การเข้าทำรายการดังกล่าวด้วย

3.2 รายการที่ 2

รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท มีดังนี้

ผู้ให้กู้/ผู้ลงทุน:	บริษัทฯ
ผู้กู้/ผู้ขอตราสารหนี้:	EP
ประเภทของเงินกู้/ตราสารหนี้:	เงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใดๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวแลกเงิน
วงเงินกู้/มูลค่าตราสารหนี้:	วงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท (ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ) โดยมีระยะเวลากู้ยืมแต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน
ดอกเบี้ย/อัตราผลตอบแทน:	ร้อยละ 7 ต่อปี คำนวณจากฐานจำนวน 365 วันต่อปี
ระยะเวลาการเบิกใช้:	ภายในระยะเวลา 1 ปีภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ
หลักประกัน:	เช็คส่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 300,000,000 บาท) ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ
หลักประกันอื่น ๆ:	ไม่มี
ข้อจำกัด/เงื่อนไขอื่น ๆ:	อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ (บริษัทฯ จะไม่เข้าทำรายการหากอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับมีจำนวนต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ)

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 6.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

3.3 รายการที่ 3

รายละเอียดของรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท มีดังนี้

ผู้ให้กู้/ผู้ลงทุน:	EP
ผู้กู้/ผู้ออกตราสารหนี้:	บริษัทฯ
ประเภทของเงินกู้/ตราสารหนี้:	เงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใดๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวแลกเปลี่ยน
วงเงินกู้/มูลค่าตราสารหนี้:	วงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท (ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ) โดยมีระยะเวลากู้ยืมแต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน
ดอกเบี้ย/อัตราผลตอบแทน:	ร้อยละ 7 ต่อปี คำนวณจากฐานจำนวน 365 วันต่อปี
ระยะเวลาการเบิกใช้:	ภายในระยะเวลา 1 ปีภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ
หลักประกัน:	เช็คสั่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 300,000,000 บาท) ส่งมอบให้แก่ EP
หลักประกันอื่น ๆ:	ไม่มี
ข้อจำกัด/เงื่อนไขอื่น ๆ:	อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่ EP จะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของ EP (EP จะไม่เข้าทำรายการหากอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่ EP จะได้รับมีจำนวนต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือต้นทุนทางการเงินของ EP)

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 0.45 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์

ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ารวมของรายการ

รายการที่ 1 – มูลค่ารวมของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีจำนวน 168,095,690.95 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยมูลค่าตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินรวมจำนวน 168,000,000 บาท และผลตอบแทนในอัตราคิดลด ร้อยละ 7.0 ต่อปีสำหรับตัวแลกเงิน และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี รวมจำนวน 95,690.95 บาท

รายการที่ 2 – มูลค่ารวมของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีจำนวนไม่เกิน 321,000,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยเงินต้นหรือมูลค่าตราสารหนี้จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท และดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปีจำนวนไม่เกิน 21,000,000 บาท

รายการที่ 3 – มูลค่ารวมของการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีจำนวนไม่เกิน 21,000,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปีจำนวนไม่เกิน 21,000,000 บาท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระราคา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงินได้แก่ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปีตามที่ระบุในข้อ 4. โดยผู้กู้/ผู้ออกตราสารหนี้อาจชำระเป็นเงินโอน หรือเช็ค หรือด้วยวิธีอื่น ๆ

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

รายการที่ 1 – เป็นแหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ เตรียมไว้สำหรับการลงทุนในโครงการขยายจอ LED ซึ่งมีระยะการชำระเงินตามงวดงานที่ถึงกำหนดชำระภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับชำระคืนหนี้ตามรายการที่ 1 จาก ETP บริษัทฯ ได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในโครงการขยายจอ LED แล้วทั้งจำนวน

รายการที่ 2 – เป็นแหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และ/หรือเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจำหน่ายธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน (Out of Home Media) และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นใดจากการบริหารกระแสเงินสดของ บริษัทฯ โดยจะต้องเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจาก EP

อนึ่ง บริษัทฯ อาจนำเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจำหน่ายธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน (Out of Home Media) ไปใช้ตามแผนการใช้เงินดังที่ระบุในสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม 2565 ซึ่งได้แก่ (1) ใช้ชำระคืนหนี้สินและเสริมสภาพคล่องของ บริษัทฯ (2) ใช้ในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ (3) นำเงินส่วนที่เหลือไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือใช้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติการใช้เงินตามแผนการใช้เงินตามข้อ (1) (2) และข้อ (3) ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ อาจนำกระแสเงินสดของ บริษัทฯ และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ไปใช้ตามแผนในข้อ (1) (2) และ/หรือข้อ (3) ก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจนำเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจำหน่ายธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน (Out of Home Media) ไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ตามรายการที่ 2 ด้วย

7. **กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม**

นายยุทธ ชินสุภักกุล นายชาย บุณนาค และนายปกรณ์ มงคลธาดา ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ นายปกรณ์ มงคลธาดา ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าวเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน EP จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นดังนี้

ในส่วนของรายการที่ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นรายการที่มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก อีกทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของ ETP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจาก ETP อยู่ระหว่างการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินและมีความจำเป็นต้องใช้เงินระยะสั้นเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวัตต์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ นำมาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เป็นเงินที่บริษัทฯ เตรียมไว้สำหรับการลงทุนในโครงการขยายจอ LED ซึ่งมีระยะการชำระเงินตามงวดงานที่ถึงกำหนดชำระภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ถือเป็นการบริหารเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 - ร้อยละ 0.4 ต่อปี) และมากกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ (ต้นทุนทางการเงินของหุ้นกู้ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี) โดยบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการเข้าทำรายการดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาความสามารถของ ETP ในการชำระหนี้ตามกำหนด บริษัทฯ จึงได้ขอให้ ETP ส่งจ่ายเช็คคลังวันที่ล่วงหน้าจำนวน 84,000,000 บาท ส่งมอบให้บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามกำหนดด้วย

ในส่วนของรายการที่ 2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นรายการที่มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก อีกทั้งจากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ (Out of Home Media) จะทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากรายการจำหน่ายดังกล่าว และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ถือเป็นการบริหารเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 - ร้อยละ 0.4 ต่อปี) และมากกว่าต้นทุนการเงินของบริษัทฯ (ต้นทุนทางการเงินของหุ้นกู้ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี) โดยบริษัทฯ จะได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า EP ยังไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ที่จะต้องรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ ภายในระยะเวลาอันใกล้ ตลอดจน EP

ยังมีได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี หนึ่งในกรให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ดังกล่าวในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะต้องได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ก่อนล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ เช่น อัตราทรัพย์สินหมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ จะต้องมากกว่า 1 เท่า และ EP มีความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนด และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของ EP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจะต้องมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

ในส่วนของการรายงานที่ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการบริหารกระแสเงินสดได้คล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสม เหตุผล และความจำเป็น ตลอดจนแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ก่อนการรับความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการในแต่ละครั้งมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปีที่บริษัทฯ จะต้องชำระให้แก่ EP หากบริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าว

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 8

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

10. ข้อมูลบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริหารการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานที่ดี มีศักยภาพ และโอกาสเติบโตในอนาคตเพื่อให้มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมและยั่งยืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

1. ธุรกิจสื่อโฆษณาออกบ้าน (Out of Home Media) ภายใต้บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) (AA) และ บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด (BWM) (หนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาดังกล่าว)
2. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลังงานทดแทนภายใต้ EP
3. ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าและบริการภายใต้บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดีสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (TCDC) และบริษัท แอ็คคอมพลิชันไฮลด์ จำกัด (AWH)
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการภายใต้บริษัท มंत्रา แอสเซ็ท จำกัด (MANTRA)

11. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

11.1 รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยุทธ ชินสุภัคกุล	ประธานกรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
2. นายสุทธิ ผ่องไพบูลย์	กรรมการอิสระ
3. นางสาวปรานี รัตคาม	กรรมการอิสระ
4. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการ
5. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ	กรรมการ
6. นายก่อโชค แสงทองอร่าม	กรรมการ
7. นายอภิวุฒิ ทองคำ	กรรมการ
8. นายชาย บุญนาค	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)
9. นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

11.2 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชาย บุญนาค	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)
2. นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายปกรณ์ มงคลธาดา ¹	ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวปานตา กุลพนานันท์ ¹	ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา
5. นายพอล เอ็ดมันด์ สเกลส์	ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มคลังสินค้า ตำแหน่งประธานกรรมการ
6. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ	ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มคลังสินค้า ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาววานี ยศปัญญา ¹	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
8. นายสุภชัย สถิตยวิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

หมายเหตุ ¹ บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยกลุ่มสื่อโฆษณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยดังกล่าว

11.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายปกรณ์ มงคลธาดา	1,027,693,800	17.38
2. นางสาวกัญจนารัตน์ วงศ์พันธุ์	596,278,800	10.09
3. นางสาวอรอร อัครเศรณี	415,041,700	7.02
4. นายกำพล วีระเทพสุภรณ์	317,995,400	5.83
5. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	104,000,000	1.76
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	97,982,077	1.66
7. นายอนันต์ อาศิรเลิศศิริ	97,000,000	1.64
8. นายชนินทร์ ศิลป์ชีวะ	77,400,000	1.31
9. นายวีระ สิงห์วิศิษฐ์	57,500,000	0.97
10. นายกอบชัย โกษาคาร	52,526,700	0.89

12. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี)

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2563 และ 2564 มีดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมของการทำรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563			
บริษัท มंत्रา แอสเซ็ท จำกัด (MANTRA)	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	1) เงินให้กู้ยืม	-	-	503,866	493,985	เป็นรายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารทรัพย์สินที่ให้เป็นหลักประกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.85 - 6.90 ต่อปี ในปี 2564 และอัตราร้อยละ 4.85 - 6.78 ต่อปี ในปี 2563	เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน	เมื่อทวงถาม
		2) ดอกเบี้ยรับ	-	-	24,505	23,351			
		3) ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	18,559	-			
		4) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(18,559)	-			
		5) รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	240	2,400	เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน	นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ส่งตัวแทนเข้าไปช่วยควบคุมและบริหารงานในบริษัทย่อย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งกันและกัน	
		6) เงินปันผลรับ	-	-	-	20,000	เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	รายการดังกล่าวอ้างอิงกับผลประกอบการ และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมของการทำรายการ	อายุสัญญา			
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563						
บริษัท อควา แอต จำกัด (มหาชน) (AA)	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	1) เงินให้กู้	-	-	275,223	-	เป็นรายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทย่อยเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารทรัพย์สินที่ให้เป็นหลักประกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคีดดอกเบียในอัตราร้อยละ 6.78 - 6.90 ต่อปี ในปี 2564 และอัตราร้อยละ 4.85 - 5.24 ต่อปี ในปี 2563	เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน	เมื่อทวงถาม			
		2) ดอกเบียรับ	-	-	9,411	36						
		3) ดอกเบียจ่าย	-	-	100	872						
		4) ลูกหนี้อื่น	-	-	39	40				เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน		
		5) เจ้าหนี้อื่น	-	-	13	5						
		6) รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	-	600						
		7) รายได้ค่าธรรมเนียมค่าประกัน	-	-	5,073	-						
		8) เจ้าหนี้เงินประกัน	-	-	-	535				เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานรวมเนื้อที่ 396 ตรม. โดยคิดเดือนละ 178,200 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นราคาที่เทียบได้กับราคาตลาด โดยสัญญาเช่าและบริการมีกำหนด 3 ปี	เป็นราคาเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่นรวมกับต้นทุนค่าตกแต่ง	1 ส.ค. 64 ถึง 31 ก.ค. 67
		9) รายได้อื่น	-	-	2,138	2,138						

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมของการทำรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563			
		10) เจ้าหนี้การค้า 11) ค่าใช้สอยโฆษณา	-	-	19,001	23,576	เป็นต้นทุนสื่อโฆษณาในส่วนของบริษัทฯ ที่จ่ายให้แก่บริษัทย่อย (เจ้าของโครงข่าย) จากการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ "AQUA" เพียงแบรนด์เดียว โดยให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารการขายและจัดการสื่อโฆษณาทั้งหมดของ 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดย 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณา และให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง และซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยคิดในอัตราร้อยละ 82.50 ของรายได้ค่าโฆษณาสุทธิในปี 2564 และอัตราร้อยละ 80 - 90 ของรายได้ค่าโฆษณาสุทธิในปี 2563 และในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้ค่าผลิตสื่อโฆษณาสุทธิในปี 2563 - 2564	เป็นการคิดราคาขายสุทธิหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย/ส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องการขายและการตลาดโดยตรง ซึ่งมีการโยกย้ายมาสังกัดบริษัทฯ และค่าบริหารจัดการ แทนรายการเรียกเก็บค่าบริการจัดการระหว่างกัน	
		12) เงินปันผลรับ	-	-	-	28,310	เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	รายการดังกล่าวอ้างอิงกับผลประกอบการ และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมของการทำรายการ	อายุสัญญา			
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563						
บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด (BWM)	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	1) เงินให้กู้ยืม	-	-	1,082,255	744,668	เป็นรายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทย่อยเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารทรัพย์สินให้เป็นหลักประกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคีดดอกเบียในอัตราร้อยละ 4.85 – 6.90 ต่อปี ในปี 2564 และอัตราร้อยละ 5.85 – 6.78 ต่อปี ในปี 2563	เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน	เมื่อทวงถาม			
		2) ดอกเบียรับ	-	-	59,402	38,127						
		3) ลูกหนี้อื่น	-	-	13	84				เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน	นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ส่งตัวแทนเข้าไปช่วยควบคุมและบริหารงานในบริษัทย่อย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งกันและกัน	
		4) เจ้าหนี้อื่น	-	-	194	110						
		5) รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	-	900						
		6) รายได้ค่าธรรมเนียมค่าประกัน	-	-	1,103	-						
		7) เจ้าหนี้เงินประกัน	-	-	713	713				เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานรวมเนื้อที่ 396 ตรม. โดยคิดเดือนละ 237,600 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นราคาที่เทียบได้กับราคาตลาด โดยสัญญาเช่าและบริการมีกำหนด 1 ปี	เป็นราคาเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่นรวมกับต้นทุนค่าตกแต่ง	1 ม.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 (และต่อสัญญาเมื่อครบกำหนด)
		8) รายได้อื่น	-	-	2,851	2,851						

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมของการทำรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563			
		9) เจ้าหนี้การค้า 10) ค่าใช้สอยโฆษณา	-	-	33,951	43,710	เป็นต้นทุนสื่อโฆษณาในส่วนของบริษัทฯ ที่จ่ายให้แก่บริษัทย่อย (เจ้าของโครงข่าย) จากการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ "AQUA" เพียงแบรนด์เดียว โดยให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารการขาย และจัดการสื่อโฆษณาทั้งหมดของ 4 บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม โดย 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาและให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยคิดในอัตรา ร้อยละ 82.50 ของรายได้ค่าโฆษณาสุทธิในปี 2564 และอัตราร้อยละ 80 - 90 ของรายได้ค่าโฆษณาสุทธิในปี 2563 และในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้ค่าผลิตสื่อโฆษณาสุทธิในปี 2563 - 2564	เป็นการคิดราคาขายสุทธิหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย/ส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดโดยตรง ซึ่งมีการโยกย้ายมาสังกัดบริษัทฯ และค่าบริหารจัดการ แทนรายการเรียกเก็บค่าบริการจัดการระหว่างกัน	
		11) เงินปันผลรับ	-	-	-	19,600	เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	รายการดังกล่าวอ้างอิงกับผลประกอบการ และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมของการทำรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563			
บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (TCDC)	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 96.13	1) เงินให้กู้ยืม	-	-	20,500	-	เป็นรายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารทรัพย์สินที่ให้เป็นหลักประกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคีดดอกเบียในอัตรา ร้อยละ 4.85 - 6.90 ต่อปี ในปี 2564 และอัตรา ร้อยละ 4.85 - 5.24 ต่อปี ในปี 2563	เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน	เมื่อทวงถาม
		2) ดอกเบียรับ	-	-	660	435			
		3) ดอกเบียจ่าย	-	-	25	16			
		4) ลูกหนี้อื่น	-	-	3	-	เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน	นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ส่งตัวแทนเข้าไปช่วยควบคุมและบริหารงานในบริษัทย่อย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งกันและกัน	
		5) รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	1,200	1,200			
		6) เจ้าหนี้เงินประกัน	-	-	394	394	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานรวมเนื้อที่ 164 ตรม. โดยคิดเดือนละ 131,200 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นราคาที่เทียบได้กับราคาตลาด โดยสัญญาเช่าและบริการมีกำหนด 1 ปี	เป็นราคาเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่น รวมกับต้นทุนค่าตกแต่ง	1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 (และต่อสัญญาเมื่อครบกำหนด)
		7) รายได้อื่น	-	-	1,574	1,574			
		8) รายได้ค่าบริการทางการเงิน	-	-	1,193	1,448			
		9) ค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้	-	-	1,067	620			

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมของการทำรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563			
บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด (MIS)	เป็นบริษัทย่อย ทางอ้อม โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ผ่าน AA	1) เจ้าหน้าที่การค้า 2) ค่าใช้สื่อโฆษณา	-	-	404	1,121	เป็นต้นทุนสื่อโฆษณาในส่วนของ บริษัทฯ ที่จ่ายให้แก่บริษัทย่อย (เจ้าของโครงข่าย) จากการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาของกลุ่ม บริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ "AQUA" เพียงแบรนด์เดียว โดยให้ บริษัทฯ เป็นผู้บริหารการขายและจัดการสื่อโฆษณาทั้งหมดของ 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดย 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณา และให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง และซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยคิดในอัตราร้อยละ 82.50 ของรายได้ค่าโฆษณาสุทธิในปี 2564 และอัตราร้อยละ 80 - 90 ของรายได้ค่าโฆษณาสุทธิในปี 2563 และในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้ค่าผลิตสื่อโฆษณาสุทธิในปี 2563 - 2564	เป็นการคิดราคาขายสุทธิหักด้วย ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย/ส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องการขายและการตลาด โดยตรง ซึ่งมีการโยกย้ายมาสังกัดบริษัทฯ และค่าบริหารจัดการ แทนรายการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างกัน	
บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด (STN)	เป็นบริษัทย่อย ทางอ้อม โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ผ่าน BWM	1) ลูกหนี้อื่น	-	-	4	10	เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน	นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ส่งตัวแทนเข้าไปช่วยควบคุมและบริหารงานในบริษัทย่อย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งกันและกัน	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมของการทำรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563			
			2) เจ้าหนี้เงินประกัน	-	-	240			
3) รายได้อื่น	-	-	960	960	เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานรวมเนื้อที่ 100 ตรม. โดยคิดเดือนละ 80,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นราคาที่เทียบได้กับราคาตลาด โดยสัญญาเช่าและบริการมีกำหนด 1 ปี				
4) เจ้าหนี้การค้า	-	-	4,943	8,821	เป็นต้นทุนสื่อโฆษณาในส่วนของบริษัทฯ ที่จ่ายให้แก่บริษัทย่อย (เจ้าของโครงข่าย) จากการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ "AQUA" เพียงแบรนด์เดียว โดยให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารการขายและจัดการสื่อโฆษณาทั้งหมดของ 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดย 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาและให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง และซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยคิดในอัตราร้อยละ 82.50 ของรายได้ค่าโฆษณาสุทธิในปี 2564 และอัตราร้อยละ 80 - 90 ของรายได้ค่าโฆษณาสุทธิในปี 2563 และในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้ค่าผลิตสื่อโฆษณาสุทธิในปี 2563 - 2564	เป็นการคิดราคาขายสุทธิหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย/ส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องการขายและการตลาดโดยตรง ซึ่งมีการโยกย้ายมาสังกัดบริษัทฯ และค่าบริการจัดการ แทนรายการเรียกเก็บค่าบริการจัดการระหว่างกัน			
5) ค่าใช้สื่อโฆษณา	-	-	49,586	45,124					

รายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2563 และ 2564 มีดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมของการทำรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563			
บริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) (EP)	เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 39.61	1) เงินปันผลรับ	-	-	92,346	73,877	เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม	รายการดังกล่าวอ้างอิงกับผลประกอบการ และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน	
		2) ดอกเบี้ยรับ	-	423	-	423	เป็นรายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทร่วมโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี ในปี 2563	เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	
บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) (ETP)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วม	1) ดอกเบี้ยรับ	390	-	390	-	เป็นรายการให้และ/หรือรับความช่วยเหลือแก่และ/หรือจากบริษัทร่วมโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี ในปี 2564	เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	
		2) ดอกเบี้ยจ่าย	129	-	129	-			
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมกรร่วมกัน	1) ลูกหนี้การค้า 2) รายได้ค่าโฆษณา LED 3) ค่าสนับสนุนการขาย	293 17,209 16,332	130 17,343 16,758	- - -	- - -	เป็นการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ข่าวของ NBC กับสิทธิในการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทฯ	เป็นการเรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่ให้กับลูกค้าทั่วไป	
คุณมาลินี ชินสุภักกุล	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับประธานกรรมการบริษัทฯ	1) ดอกเบี้ยจ่าย	454	-	454	-	เป็นรายการรับความช่วยเหลือจากบุคคลดังกล่าวโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี ในปี 2564	เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	

13. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี) พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี)

13.1 ตารางสรุปงบการเงิน

13.1.1 สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	499.82	312.30	158.09
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	180.07	288.78	332.23
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,773.92	1,485.20	1,276.55
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	28.04	29.90	29.90
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,695.49	3,665.98	3,934.06
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,879.12	1,365.82	1,350.46
สินทรัพย์สิทธิการใช้	547.72	425.87	-
ค่าความนิยม	469.10	640.57	640.57
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	88.30	68.14	81.85
สินทรัพย์รวม	9,161.58	8,282.56	7,803.72
เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยืมระยะสั้น	47.49	65.00	40.61
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	152.99	113.37	99.13
เงินกู้สถาบันการเงิน	1,503.81	1,644.22	1,825.92
หุ้นกู้	943.47	866.10	477.67
หนี้สินตามสัญญาเช่า	731.41	521.91	89.80
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน	368.15	414.68	470.03
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น	177.51	179.96	214.46
หนี้สินรวม	3,924.83	3,805.24	3,217.62
ทุนชำระแล้ว	2,956.23	2,296.50	2,296.50
ส่วนเกินทุน	312.84	312.84	312.84
องค์ประกอบอื่น	(96.89)	(77.39)	70.91
สำรองตามกฎหมาย	55.48	55.48	50.34
กำไรสะสม	1,929.08	1,817.22	1,787.87
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	80.01	72.67	67.63
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,236.75	4,477.32	4,586.09
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.75	0.85	0.70
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	0.87	0.96	0.98

13.1.2 สรุปงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

ประเภทรายได้	2564		2563		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการขายและบริการ	806.67	66.39	897.92	65.77	1,146.16	79.11
1.1 ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน : บริษัทฯ AA และ BMW	525.33	43.23	574.24	42.06	808.56	55.81
1.2 ธุรกิจจอสั่งหาพิมพ์ให้เช่าและบริการ : TCDC และ MANTRA	281.34	23.15	323.68	23.71	337.60	23.30
2. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม : EP	399.07	32.84	449.70	32.94	261.21	18.03
3. รายได้อื่น	9.34	0.77	17.67	1.29	41.53	2.87
3.1 กำไรจากการขายเงินลงทุน	-	-	-	-	14.83	1.02
3.2 รายได้ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ	9.34	0.77	17.67	1.29	26.70	1.84
รวมรายได้	1,215.08	100.00	1,365.29	100.00	1,448.90	100.00
4. ต้นทุนขายและบริการ	542.71	44.66	517.62	37.91	539.73	47.09
4.1 ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน : บริษัทฯ AA และ BMW	522.16	42.97	498.20	36.49	513.59	63.52
4.2 ธุรกิจจอสั่งหาพิมพ์ให้เช่าและบริการ : TCDC และ MANTRA	20.55	1.69	19.42	1.42	26.14	7.74
5. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	21.77	1.79	25.50	1.87	50.99	4.45
5.1 ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน : บริษัทฯ AA และ BMW	21.77	1.79	25.50	1.87	50.99	6.31
5.2 ธุรกิจจอสั่งหาพิมพ์ให้เช่าและบริการ : TCDC และ MANTRA	-	-	-	-	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	203.47	16.75	273.02	20.00	195.94	13.52
6.1 จากการดำเนินงานปกติ	204.82	16.86	187.48	13.73	185.57	12.81
6.2 ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่	(0.11)	(0.01)	(0.14)	(0.01)	6.38	0.44
6.3 ด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (ลูกหนี้การค้า)	(1.24)	(0.10)	85.68	6.28	3.99	0.28
7. ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม	171.48	14.11	-	-	-	-
8. (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิ	(2.98)	(0.25)	268.08	19.64	78.62	5.43
8.1 ธุรกิจคลังสินค้า : TCDC และ AWH	(19.07)	(1.57)	49.80	3.65	73.31	5.27
8.2 ธุรกิจสถานฟื้นฟูสุขภาพ ให้เช่าและบริการ : MANTRA	16.09	1.32	218.28	15.99	2.31	0.16
9. ต้นทุนทางการเงิน	124.23	10.22	120.68	8.84	101.00	6.97
9.1 จากการดำเนินงานธุรกิจปกติ	100.24	8.25	100.53	7.36	100.76	6.95
9.2 ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี	23.99	1.97	20.15	1.48	0.24	0.02
10. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	10.73	0.88	27.49	2.01	(74.29)	(5.13)
10.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(30.44)	(2.51)	(28.29)	(2.07)	(39.75)	(2.74)
10.2 ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี	41.17	3.39	55.78	4.09	(34.54)	(2.38)
11. กำไรสุทธิ	165.14	13.59	187.88	13.76	565.57	39.03
12. กำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ	157.80	12.99	182.85	13.39	557.37	38.47
13. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	334.23	27.51	402.34	29.47	502.67	34.69
14. EBITDA	569.36	46.86	595.04	43.58	584.79	40.36

13.1.3 สรุปงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

หน่วย : ล้านบาท	2564	2563	2562
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	455.59	264.35	413.50
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(603.42)	(116.31)	(554.48)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	335.35	6.16	255.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	187.52	154.20	114.21

13.1.4 อัตราส่วนสำคัญทางการเงินสำหรับปี 2562-2564

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน	หน่วย	2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.47	0.46	0.69
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.47	0.46	0.69
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	4.48	3.11	3.72
ระยะเวลาการเก็บหนี้	วัน	81.48	117.39	98.18
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	3.55	4.79	6.28
ระยะเวลาการชำระหนี้	วัน	102.90	76.19	58.15
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้นจากการบริการ	ร้อยละ	32.72	39.51	48.17
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	20.47	20.92	49.54
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	1.80	2.27	7.29
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	3.15	4.20	12.37
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.75	0.85	0.70
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	2.24	2.33	7.36

13.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 จำนวน 165.14 ล้านบาท ซึ่งลดลง 22.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ แสดงกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 157.80 ล้านบาท ซึ่งลดลง 25.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่บริษัทฯ มีกำไร 182.85 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. รายได้รวมสำหรับปี 2564 ลดลง 147.24 ล้านบาทจากปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ประกอบด้วย

- ธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ (Out of Home Media : OOH) รายได้ลดลง 48.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ลูกค้าที่ใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ ต้องชะลอการใช้เม็ดเงินสื่อโฆษณา

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รายได้ลดลง 47.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุมาจากการบอกเลิกสัญญาเช่ากับ The Cabin และการส่งคืนพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ย่อยหยุดการรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563

- ธุรกิจพลังงานและบรรจุก๊าซ ดำเนินงานอยู่ภายใต้การบริหารของ EP ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นและรับรู้ผลกำไรจาก EP ในรูปของส่วนแบ่งกำไรที่ร้อยละ 39.61 โดยในปี 2564 คิดเป็นส่วนแบ่งกำไร 399.07 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2563 (ทั้งนี้รายละเอียดสามารถพิจารณาได้จากหนังสือชี้แจงของ EP)

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2564 ลดลง 48.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นการลดลงปกติจากการดำเนินงาน และในปี 2563 MANTRA ได้บันทึกการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า The Cabin จำนวน 77.16 ล้านบาท เนื่องจาก MANTRA ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพราะลูกค้าของ The Cabin ผู้เช่าพื้นที่จาก MANTRA ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และ MANTRA จะต้องรับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าและบริการจนกว่าจะมีการยกเลิก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MANTRA มียอดลูกหนี้การค้าค้างชำระจำนวน 77.90 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 MANTRA ได้มีหนังสือแจ้งให้ The Cabin ส่งคืนพื้นที่เช่าและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามสัญญาเช่าและบริการ โดย MANTRA ได้หยุดรับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าและบริการภายหลังการส่งคืนพื้นที่เช่าและทรัพย์สินดังกล่าว

3. ปี 2564 บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายจากรายการพิเศษจากขาดทุนจากการด้อยค่าจากการทำรายการขายเงินลงทุนในบริษัทฯ ย่อยซึ่งปรับกับธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ (Out of Home Media : OOH) จำนวน 171.48 ล้านบาท

4. ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 2.98 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 268.08 ล้านบาท เนื่องจากผู้ประเมินราคาอิสระได้ใช้ราคาตลาดแทนรายได้ตามสัญญา ประกอบกับผลจากบอกเลิกสัญญาเช่ากับ The Cabin และการส่งคืนพื้นที่โครงการทั้งหมด

กล่าวโดยสรุป ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่จำนวน 157.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีกำไร 182.85 ล้านบาท

14. ข้อมูลอื่นที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

15. แบบหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565